

เราต้องไม่ประเมินปัญหาต่ำเกินไป ความเชื่อมั่น
ต้องไม่ลดน้อยถอยลง และการทำงานจะรามือลงไม่ได้
หลี่ เค่อเฉียง



ส่องนโยบาย 'สภาจีน' ยุคเศรษฐกิจอ่อนแรง

กรุงเทพรุกกิง ● จีนเปิดฉากการประชุมสภาประชาชนแล้ววานนี้ (5 มี.ค.) ปรับลดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปี 2562 มาอยู่ที่ 6-6.5% เพิ่มงบฯ กลาโหมน้อยกว่าปีก่อน ผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาต่อเนื่อง

รายงานเผยแพร่ก่อนการประชุมสภาประชาชน (เอ็นพีซี) ระบุว่า ทางการประเมินปัจจัยที่ไร้เสถียรภาพ ประกอบกับความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยละเอียดแล้ว จึงปรับเป้าการเติบโตของปีนี้เล็กน้อย มาอยู่ที่ 6-6.5% เทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมกรัฐบาลตั้งเป้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไว้ที่ราว 6.5% ต่อมาตัวเลขทางการอยู่ที่ 6.6% ต่ำสุดในรอบเกือบ 30 ปี ปีนี้ 3 ใน 4 มณฑลลดเป้าจีดีพีของตนไปเรียบร้อยแล้ว

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง กล่าวในพิธีเปิดการประชุม ต่อหน้าตัวแทนเกือบ 3,000 คนจากทั่วประเทศว่า จีนต้องเตรียมตัวรับมือความยากลำบาก ในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับบรรยากาศที่ซับซ้อนและอันตรายมากขึ้น

“เราต้องไม่ประเมินปัญหาต่ำเกินไป ความเชื่อมั่นต้องไม่ลดน้อยถอยลง และการทำงานจะรามือลงไม่ได้”

ในการต่อกรกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา รัฐบาลปักกิ่งเคยกล่าวว่าจะลดภาษีค่าธรรมเนียม และดูแลระบบราชการที่ล่าช้า รายงานระบุว่า รัฐบาลจะลดภาษีและบริษัทที่ทำประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างเกือบ 2 ล้านล้านหยวน

นอกจากนี้รัฐบาลปักกิ่งยังเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งเป้าขาดดุลงบประมาณเพิ่มไปอยู่ที่ 2.8% ของจีดีพี จาก 2.6% เมื่อปีก่อน

ขณะนี้เศรษฐกิจจีนที่กำลังซบเซาและสงครามการค้ากลายเป็นความท้าทายใหญ่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง หลังจากเมื่อ 1 ปีก่อนเอ็นพีซียกเลิการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และบรรจุชื่อของสีลงในรัฐธรรมนูญจีน เท่ากับยกสถานะให้เขาเป็นผู้นำทรงอำนาจที่สุดของประเทศนับตั้งแต่เหมา เจ๋อตง



ประชุมสภาประชาชนจีน



ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากที่จีนต้องเผชิญ จีดีพีไตรมาสสุดท้ายปี 2561 อยู่ที่ 6.4% เดือนม.ค.มาตรการลดราคาสำหรับภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัวลงอีก จนเกือบเข้าสู่แดนลบ และอาจลดทอนผลกำไรบริษัท การนำเข้าก็ลดลงตั้งแต่ต้นปี กิจกรรมภาคการผลิตหดตัว 3 เดือนรวด ตัวเลขเดือนก.พ.ต่ำสุดในรอบ 3 ปี แต่ตลาดหุ้นที่ผันผวนมาตลอดเพิ่งเห็นแสงสว่าง ทะลุ

ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนเมื่อวันที่จันทร์ (4 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความหวังใหม่ เรื่องการทำข้อตกลงกับสหรัฐ

ปีที่แล้วความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาอำนาจเศรษฐกิจโลกเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เก็บภาษีนำเข้าจากจีนรายครึ่งหนึ่ง เพื่อบีบให้จีนอ่อนข้อทางการค้า แต่สุดท้ายประธานาธิบดีทรัมป์พูดอย่างมั่นใจว่า เร็วๆ นี้ เขาจะลงนามข้อตกลงกับประธานาธิบดีสี

สัปดาห์หน้าเอ็นพีซีจะผ่านกฎหมายการลงทุนของต่างชาติฉบับใหม่ ที่อาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดกับสหรัฐได้ กฎหมายฉบับนี้ห้ามการบังคับบริษัทต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับหุ้นส่วนบริษัทร่วมทุนจีน นายจาง เย่อสูย ประธานเอ็นพีซี กล่าวว่า ต่อไปนี้การลงทุนทั้งของจีนและต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

หลักฐานอีกตัวหนึ่งที่ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังอ่อนแรงก็คืองบประมาณกลาโหมที่ปีนี้รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านนี้ 7.5% มาอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านหยวน เทียบกับปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น 8.1% อยู่ที่ 1.11 ล้านล้านหยวน

รัฐบาลปักกิ่งพยายามจัดสรรอาวุธทันสมัยป้องกันกองทัพปลดแอกประชาชน (พีแอลเอ) จำนวน 2 ล้านนาย จึงต้องทุ่มงบฯ ซื้อเครื่องบินรบล่องหน เรือบรรทุกเครื่องบิน และอาวุธทันสมัยอื่นๆ

ปัจจุบันจีนเป็นชาติที่ใช้จ่ายด้านทหารมากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ยังห่างชั้นสหรัฐมากนัก ปี 2562 สหรัฐใช้จ่ายงบด้านนี้ 7.16 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนปักกิ่งไม่ได้เพิ่มงบกลาโหมในระดับเลข 2 หลักมาตั้งแต่ปี 2558 ที่ต้องเพิ่มงบน้อยลงเพราะจีนเศรษฐกิจชะลอตัว โฆษกเอ็นพีซีย้ำว่า งบประมาณกลาโหมของจีนไม่ได้เป็นภัยคุกคามกับประเทศใด “จีนเพิ่มงบประมาณอย่างจำกัด มุ่งหวังเพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนเท่านั้น”

พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในกองทัพสหรัฐและยุโรปตะวันตก พร้อมกับลดกำลังทหารลงเหลือราว 2 ล้านนาย แต่ก็ยังเป็นกองทัพใหญ่สุดของโลกอยู่ดี

ส่วนงบฯ กลาโหมของจีนก็ยังสู้สหรัฐไม่ได้ แต่ก็มากกว่าอีกหลายๆ ประเทศ ข้อมูลจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อยุทธศาสตร์ศึกษา (ไอไอเอสเอส) ระบุว่าปี 2561 จีนทุ่มงบด้านนี้มากกว่า 2 เท่าของ 3 ชาติที่ชิงบฯ กลาโหมมากที่สุดซึ่งประกอบด้วย ชาติอิตาลี 8.29 หมื่นล้านดอลลาร์ รัสเซีย 6.31 หมื่นล้านดอลลาร์ และอินเดีย 5.79 หมื่นล้านดอลลาร์